



ประกาศด้านศุลกากรเชียงใหม่ของ
เรื่อง ขยายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่ใช้ในราชการแล้ว

ด้วยด้านศุลกากรเชียงใหม่ มีความประสงค์จะทำการขยายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นที่จะต้องใช้ในราชการ จำนวน ๓ รายการ รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ โดยวิธีประมูลด้วยวาจา ณ ห้องประชุมด้านศุลกากรเชียงใหม่ ชั้น ๑ ตำบลเวียง อำเภอเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ในวันพุธที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ซึ่งมีการกำหนดเวลา ดังนี้

เวลา ๑๐.๐๐ น. ดูสภาพพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพ และลงทะเบียนผู้เข้าประมูล

เวลา ๑๐.๓๐ น. เริ่มการประมูล

เงื่อนไขในการขยายทอดตลาด มีดังต่อไปนี้

๑. การขยายทอดตลาดจะขายโดยวิธีประมูลด้วยวาจา ต่อหน้าคณะกรรมการขยายทอดตลาดของด้านศุลกากรเชียงใหม่ และต่อหน้าผู้เข้าร่วมการประมูลราคาที่มีอยู่ โดยผู้เข้าร่วมการประมูลราคาต้องลงลายมือชื่อในแบบคำขอลงทะเบียนเข้าร่วมการขยายทอดตลาดพัสดุ โดยนำเสนอหลักฐานพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องของเอกสารมายื่นแก่คณะกรรมการขยายทอดตลาดในวันลงทะเบียน ดังนี้

๑.๑ กรณีบุคคลธรรมดา ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ จำนวน ๑ ฉบับ

๑.๒ กรณีนิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จำนวน ๑ ชุด

๑.๓ กรณีตัวแทนให้นำหนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบ จำนวน ๑ ชุด และติดอากรแสตมป์ตามกฎหมายกำหนด

๒. คณะกรรมการฯ อาจระงับการขยายทอดตลาดพัสดุรายการใดรายการหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ผู้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประมูล ถือว่าได้รับทราบ ยอมรับและจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประมูลขยายทอดตลาด ตามที่ด้านศุลกากรเชียงใหม่กำหนด

๓. การประมูลขยายทอดตลาดพัสดุนี้ เป็นการขยายทอดตลาดตามสภาพที่เป็นอยู่ ผู้เข้าร่วมประมูลจะต้องพิจารณา ตรวจสอบสภาพและรายละเอียดของพัสดุชำรุดที่จะประมูลด้วยตนเอง หากมีการประกาศอนุมัติการขายให้กับผู้ชนะการประมูลแล้ว ถือว่าผู้ประมูลพอใจและยอมรับในสภาพของพัสดุดังกล่าวโดยไม่มีข้อโต้แย้งใด ๆ กรณีผู้ประสงค์จะเข้าร่วมประมูลแต่ไม่ได้ตรวจสอบสภาพพัสดุฯ ให้ถือว่าทราบและยอมรับในรายละเอียดและสภาพของพัสดุที่จำหน่ายในครั้งแล้ว โดยไม่มีการโต้แย้งใด ๆ ในภายหลัง คณะกรรมการฯ จะไม่รับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องไม่ว่าในกรณีใด ๆ แม้จะมีความผิดพลาดในรายละเอียดของพัสดุที่แจ้งไว้ในบัญชีรายการพัสดุที่จะทำการขยายทอดตลาดก็ตาม

/๔ ผู้ชนะ...

๔. ผู้ชนะการประมูลจะต้องชำระเงินมัดจำร้อยละ ๒๕ ของราคาที่ได้ประมูลได้ที่ ส่วนเงินที่เหลือให้ชำระให้ครบถ้วนก่อนหรือพร้อมวันที่รับของที่ประมูลได้ โดยต้องชำระเงินและรับของไปให้เสร็จสิ้นภายใน ๕ วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรว่าด้านศุลกากรเชียงใหม่ของอนุมัติให้ขายพัสดุรายการนั้น ๆ ได้ มิฉะนั้นจะถือว่าผู้วางมัดจำละเลยไม่ชำระราคา ด้านศุลกากรเชียงใหม่ของจะริบเงินมัดจำที่วางไว้ และหากปรากฏว่าเมื่อนำของนั้นออกขายทอดตลาดอีกครั้งหนึ่งได้เงินเป็นจำนวนสุทธิเมื่อรวมกับเงินมัดจำที่รับไว้แล้ว ไม่คุ้มราคาที่ขายทอดตลาดในครั้งเดิม ผู้ละเลยไม่ใช้ราคาดังกล่าวจะต้องรับผิดชอบในส่วนที่ขาดตามมาตรา ๕๑๖ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์


๕. ด้านศุลกากรเชียงใหม่ของ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ขายพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพนี้ได้ ถ้าด้านศุลกากรเชียงใหม่ของเห็นว่าราคาซึ่งผู้ประมูลราคาสูงสุดนั้นไม่เพียงพอ ด้านศุลกากรเชียงใหม่ของอาจถอนพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพนั้น จากการขายทอดตลาดได้และให้ถือว่า การตัดสินใจของด้านศุลกากรเชียงใหม่ของเป็นเด็ดขาด ผู้เข้าประมูลราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

๖. ด้านศุลกากรเชียงใหม่ของ ถือว่าผู้เข้าร่วมประมูลพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพ ทุกรายทราบข้อความตามประกาศนี้ รวมทั้งการปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการครบถ้วนทุกประการ

๗. หากจะต้องมีการชำระค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ค่าใช้จ่ายในการขนย้ายพัสดุฯ จะไม่รวมอยู่ในเงื่อนไขของราคาประมูลฯ และเป็นภาระของผู้ประมูลราคาได้จะต้องเสียค่าใช้จ่ายเอง

ผู้สนใจจะเข้าประมูลราคาพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพดังกล่าว สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ งานพัสดุ สถานที่และยานพาหนะ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ด้านศุลกากรเชียงใหม่ ตำบลเวียง อำเภอเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โทร. ๐-๕๓๑๖-๐๓๙๒-๘ ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันอังคารที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายพิรภานต์ บุรณากาญจน์)

นายด้านศุลกากรเชียงใหม่ของ

บัญชีรายละเอียดแนบท้ายพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่ใช้ในราชการแล้ว ที่จะทำการขาย
โดยวิธีขายทอดตลาด วันพุธที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖

รายการ	ประเภท ครุภัณฑ์	รายการครุภัณฑ์	จำนวน	ราคาประเมิน ขั้นต่ำ	ราคารวม
๑	ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์	สแกนเนอร์ ยี่ห้อ HP/SCANJET ๕๕๙๐ รุ่น CN๖๔WSROMW	๑ เครื่อง	๕๐๐ บาท	๕๐๐ บาท
๒	ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์	สแกนเนอร์ ยี่ห้อ HP/SCANJET ๕๕๙๐ รุ่น CN๙๕UTS๑๒Q๖๗๐๒๑๓	๑ เครื่อง	๕๐๐ บาท	๕๐๐ บาท
๓	ครุภัณฑ์ สำนักงาน	วิทยุมือถือ ยี่ห้อ Kanwee รุ่น TK-๙๗๘	๘ เครื่อง	๑๐๐ บาท	๑๐๐ บาท

หมายเหตุ รายการพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่ใช้ในราชการแล้ว ลำดับที่ ๑ - ๓ ขายแบบเหมารวม